

Số: **110**- CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC
“V/v đẩy mạnh phối hợp công tác tiêm vắc xin
phòng COVID-19 trong 02 tuần cuối tháng 11
năm 2022”

TP. Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Thủ Đức và các Quận - Huyện Đoàn

Căn cứ Công văn số 4341/UBND-VX ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục triển khai đợt tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 02 tuần cuối tháng 11 năm 2022, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố trong tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức và các Quận - Huyện Đoàn nghiêm túc triển khai các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng đến người dân, thanh thiếu nhi về ý nghĩa việc tổ chức thực hiện tiêm ngừa vắc-xin phòng COVID-19. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, cảnh báo dịch, nhất là diễn biến của biến chủng mới, trong đó cần dựa trên thông tin của các ngành chức năng để có những đánh giá phù hợp với tình hình thực tế, cung cấp đầy đủ thông tin cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân, tránh gây ra những lo lắng không đáng có, nhưng cũng không tạo tâm lý chủ quan, lơ là phòng, chống dịch.

2. Chỉ đạo 100% Đoàn phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tích cực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 02 tuần cuối tháng 11 năm 2022 cho các đối tượng, trong đó tập trung xác lập một số nhiệm vụ, cụ thể:

- Phối hợp, hỗ trợ tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo bao phủ liều bổ sung, cụ thể là hoàn thành tiêm mũi 03 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 02 mũi cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi và mũi 04 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học và sử dụng hiệu quả vắc xin được phân bổ; tham gia hỗ trợ tiêm chủng tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển.

- Phối hợp rà soát danh sách, tiếp tục vận động, thuyết phục và triển khai tiêm vắc - xin cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng chưa được tiêm; hướng dẫn phát hiện sớm các triệu chứng nghi ngờ mắc/tái nhiễm COVID-19 để được chẩn đoán và điều trị sớm; hỗ trợ chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ.

3. Tiếp tục quan tâm phối hợp Trung tâm y tế, các đơn vị y tế trên địa bàn thành lập các mạng lưới thầy thuốc qua đó phát huy chuyên môn, đặc biệt là trong

thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công văn nêu trên và kịp thời báo cáo các tình huống, vấn đề phát sinh tại địa phương cho cấp ủy đơn vị và Ban Thường vụ Thành Đoàn (*thông qua Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (VT-LT).

**TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Phú Lâm